



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ
เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ จึงขอประกาศรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

(-สำเนา-)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทรัพย์ พรมเอื้อย	ประธานสภาฯ	ทรัพย์ พรมเอื้อย
๒	นางทิพภา ผ้าทอ	รองประธานสภาฯ	ทิพภา ผ้าทอ
๓	นายนคร ชัชวาลก่อสกุล	ส.อบต. ม.๑	นคร ชัชวาลก่อสกุล
๔	นายสมบัติ ปู้ดปวน	ส.อบต. ม.๒	สมบัติ ปู้ดปวน
๕	นายบุญแกม กมลาศกวีภาณุ	ส.อบต. ม.๓	บุญแกม กมลาศกวีภาณุ
๖	นายวาโพ โสภณพินิตา	ส.อบต. ม.๕	วาโพ โสภณพินิตา
๗	นายกริสนัย ไหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	กริสนัย ไหมวงษ์
๘	นายประพาส ศักดิ์ศรีไพบูลย์	ส.อบต. ม.๘	ประพาส ศักดิ์ศรีไพบูลย์
๙	นายณัฐยศ นัยอาซากุล	ส.อบต. ม.๙	ณัฐยศ นัยอาซากุล
๑๐	นายวินัย ลากเขตเจริญ	ส.อบต. ม.๑๐	วินัย ลากเขตเจริญ
๑๑	นายรณชัย ปินตาพูน	ส.อบต. ม.๑๑	รณชัย ปินตาพูน
๑๒	นายณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ	ส.อบต. ม.๑๒	ณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ
๑๓	นายนนทวัฒน์ จินโน	ส.อบต. ม.๑๓	นนทวัฒน์ จินโน
๑๔	นายพายุ ขวัญชัยสิงขร	ส.อบต. ม.๑๔	พายุ ขวัญชัยสิงขร
๑๕	จำสืบทบรจง ยะตอนใจ	เลขานุการสภาฯ	บรจง ยะตอนใจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปฎิภาณ อีณา	นายก อบต.	ปฎิภาณ อีณา
๒	นายเสา อินต๊ะ	รองนายก อบต.	เสา อินต๊ะ
๓	นายณรงค์ ทองผกาธารา	รองนายก อบต.	ณรงค์ ทองผกาธารา
๔	นายธวัช นาควนากร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ธวัช นาควนากร
๕	นายชูโพ กุลแก้วเกษม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ชูโพ กุลแก้วเกษม
๖	น.ส.สุพรรณษา ธนภัทรวิภาส	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	สุพรรณษา ธนภัทรวิภาส
๗	น.ส.ธัญวรรณ ธารทองคีรี	ผอ.กองการศึกษา	ธัญวรรณ ธารทองคีรี
๘	นายศุภมงคล วรยศ	ผอ.กองช่าง	ศุภมงคล วรยศ
๙	นายศุภพันธ์ นันสุ	ผอ.กองคลัง	ศุภพันธ์ นันสุ
๑๐	นายทินกร กล้าแกร่งอาษา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ทินกร กล้าแกร่งอาษา
๑๑	น.ส.พิมพนา คำจุ่ม	ผอ.กองสวัสดิการฯ	พิมพนา คำจุ่ม
๑๒	นายสุชาติ ผาแสนเถิน	รองปลัด อบต.	สุชาติ ผาแสนเถิน
๑๓	นางเพชรรัตน์ เปรมใจ	นักวิเคราะห์ฯ	เพชรรัตน์ เปรมใจ
๑๔	น.ส.กันยาเกต รูปวิเชตร์	พนักงานจ้าง	กันยาเกต รูปวิเชตร์

-/เปิดประชุม.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว

จ.ส.ท.บรรจง ยะดอนใจ
เลขานุการสภาฯ

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จตุรูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประธานสภาฯ

ตามที่ทุกท่านได้รับทราบข่าวสาร การประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งขณะนี้ทางคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอยู่อย่างใกล้ชิด โดยพระอาการยังคงที่ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง เรือหลวงสุโขทัยประสบอุบัติเหตุ

ประธานสภาฯ

จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบอุบัติเหตุ ได้อับปางล่มกลางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้ทราบกันโดยทั่วกัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการสูญเสียลูกเรือหลายคน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูญหายอยู่ นับได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม และได้เห็นชอบตามร่างบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนาที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน

ที่ประชุม

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน และพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกสารของทางราชการได้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธานสภาฯ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อย ได้ยื่นขอเสนอญัตติต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขอให้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อย ได้รับทราบ
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗
วรรค ๓ ที่ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อย
ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดและประเภทต่างๆ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้สภาฯ
ได้รับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ชะเนงจ้อย ได้ดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อย ได้ยื่นขอเสนอญัตติต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขอให้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลชะเนงจ้อย ได้รับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดไว้ว่า ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น จึงขอนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกท่านได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประธานสภาฯ

ด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบโอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั้งนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี และเทียบโอน แก่นักเรียนและผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยดำเนินการเปิดรับสมัคร รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรอบที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดยผู้สมัครสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๐๒๒ หรือ ๑๐๒๓
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

ประธานสภาฯ

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ มีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลชะเนง อำเภอมะรุมะตาด จังหวัดตาก เพื่อดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน ๒ สถานี ดังนี้

๑. สถานีเตือนภัยบ้านพะละ อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
๒. สถานีเตือนภัยบ้านแม่ระมาดน้อย อยู่เขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๕๖๔

ลักษณะโครงการเป็นโครงการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำให้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ครอบคลุมในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ จะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะได้นำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงใจทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ที่ประชุม

พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)
เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง แลงงคอกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ด้วยอำเภอแม่ระมาดได้รับแจ้งจากจังหวัดตากว่า พระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวน
ให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่น
กำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

สำหรับรายละเอียดร่างระเบียบสภาท้องถิ่นฯ ดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
สำหรับการพิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้มีแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เรื่องที่ขอเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต้องมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. คุณสมบัติและจำนวนผู้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น มีคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้

๑. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ยื่นคำร้องเสนอ
๒. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้สิทธิเข้าชื่อ
ไม่น้อยกว่า ๓ พันคนหรือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒๐ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ครั้งที่ผ่านมาแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

๓. การยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นยื่นคำ
ร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยคำร้องต้องประกอบด้วย

๑. เอกสารชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประชาชน และข้อความว่าสมัครใจ พร้อม
ลงลายมือชื่อ (อปท. มีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อ
ทำได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ)

๒. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น สำระสำคัญเป็นไปตามแบบในข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น

๓. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ ไม่เกิน ๑๐ คน

๔. คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อและผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
กรณีผู้เข้าชื่อหรือตายภายหลังที่ประธานสภาท้องถิ่นได้รับคำร้องให้ถือว่า การเข้าชื่อนั้นยังมี
ผลอยู่

**๔. การขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
เชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ โดย**

๑. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น

๒. ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการได้

๓. จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้องจะเกิน ๑๐ คนไม่ได้

๔. กรณีมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสารสนเทศที่ยืนยันตัว
บุคคลและตรวจสอบเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อผ่านระบบได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

๕. จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำร้องวิธี
ประกาศเชิญชวนและระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

๕. ข้อห้ามระหว่างการเชิญชวน ในระหว่างการเชิญชวนห้ามมิให้แก้ไขหลักการ
หรือข้อความในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเว้นแต่เป็นการแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๖. การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำร้อง

๑. เมื่อได้รับคำร้องตาม ม.๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบคำร้องว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ภายใน ๓๐ วันและประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคำร้องได้

๑.๑ กรณีถูกต้อง ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นตามข้อบังคับการประชุมสภาโดยเร็ว

๑.๒ กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น คืนคำร้องให้ไป
ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

๒. กรณีตรวจพบการปลอมลายมือ เมื่อหักลายมือชื่อปลอมออกแล้วยังมีผู้เข้าชื่อ
ครบจำนวนให้ดำเนินการต่อไป

๗. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

๑. ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อพบว่าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำร้องตาม ม.๘

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้คำรับรองภายใน ๑๕ วัน (กรณีไม่ให้คำ
รับรองต้องแจ้งเหตุผล)

๘. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติของสภาท้องถิ่น ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ โดยให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทน
ผู้เข้าชื่อ ม.๘(๓) ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด

๒. สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เสร็จภายในกำหนด
ระยะเวลาตามที่ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นกำหนด

๙. การยื่นยื่นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องตกไป

- ๑. ร่างข้อบัญญัติตกไปเพราะสภาท้องถิ่นครบวาระหรือยุบสภาภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผู้แทนผู้เข้าชื่อยื่นยื่นเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่น
- ๒. ให้ประธานสภาท้องถิ่นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว

๑๐. การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้ปลอมลายมือชื่อ ผู้ใดกระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง มีกำหนดไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งก็ได้

๑๑. การดำเนินการทางวินัย ในกรณีที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย

๑๒. กำหนดเวลาการออกระเบียบ

- ๑. ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ
- ๒. ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งให้เป็นไปตามที่ประธานสภากำหนด

โดยหลักการทั้ง ๑๒ ข้อก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของระเบียบกฎหมาย วิชาการตามพระราชบัญญัติหรือว่าด้วยการเสนอชื่อในเรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่ได้มีการชี้แจงไปตอนแรกแล้วนั้นในเรื่องตรงนี้ก็มีความเดือดร้อนหรือว่าจะอะไรต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อส่วนรวมต่างๆ โดยตรงทำให้เราต้องร่างระเบียบนี้ขึ้นมาต่อไปในอนาคต อบต. ชะเนจื้อ หรือว่าตำบลชะเนจื้อนั้น อาจจะมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นมาในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจจะเป็นสังคมเมืองที่ใหญ่ขึ้นความเดือดร้อนต่างๆ ก็จะเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะมีการเสนอด้วยประชาชนที่เข้าชื่อกัน สำหรับร่างระเบียบดังกล่าวได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปนั้น ท่านใดที่จะสอบถามหรือว่าสงสัยอะไรสามารถที่จะสอบถามได้เลย

ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

**๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ ได้ชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ขอมอบให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกท่าน
ได้รับทราบต่อไป

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
อบต. ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด

๑. สำนักงานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
- งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๐๐๐๐) ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (๔๒๑๑๐๐) จำนวน ๒๖๕,๘๐๐.- บาท

๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)

- งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ (๔๑๑๖๐๐) จำนวน ๔๒,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่ต่ำกว่า ๑๙ นิ้ว)
จำนวน ๓๔,๐๐๐.- บาท

๒.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน ๘,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

๑. สำนักงานปลัด อบต. ดังนี้

๑. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) ครุภัณฑ์สำนักงาน (๔๑๐๑๐๐)
รวมเป็นเงิน ๘๐,๒๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ โต๊ะประชุม แบบขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม แบบขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร
สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโต๊ะขาเหล็กชุบโครเมียม

- หน้าที่โต๊ะผลิตจากไม้เมลามีน หนา ๒๕ มิลลิเมตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาตาม
ท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘

- ปราบกฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๑.๒ โต๊ะประชุม แบบขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๕,๖๐๐.- บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม แบบขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ลีกรู ๖๐ เซนติเมตร
สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโต๊ะขาเหล็กชุบโครเมียม
- หน้าโต๊ะผลิตจากไม้เมลามีนหนา ๒๕ มิลลิเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด
โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔ ลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๓๘

- ปราบกฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๑.๓ โต๊ะประชุม แบบขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม แบบขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ลีกรู ๖๐ เซนติเมตร
สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโต๊ะขาเหล็กชุบโครเมียม
- หน้าโต๊ะผลิตจากไม้เมลามีนหนา ๒๕ มิลลิเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด
โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘

- ปราบกฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๑.๔ โต๊ะประชุม แบบครึ่งวงกลมขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร
จำนวน ๕,๖๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม แบบครึ่งวงกลมขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒๐
เซนติเมตร ลีกรู ๖๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโต๊ะขาเหล็กชุบโครเมียม
- หน้าโต๊ะผลิตจากไม้เมลามีนหนา ๒๕ มิลลิเมตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด
โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔ ลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๓๘

- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๑.๕ โຕ้ะประชุม แบบเข้ามูฆาเหล็ก ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร

จำนวน ๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อโຕ้ะประชุม แบบเข้ามูฆาเหล็ก ขนาดกว้าง ๖๐

เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโຕ้ะขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

- หน้าโຕ้ะผลิตจากไม้เมลามีน หนา ๒๕ มิลลิเมตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด
โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘

- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๒. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (๔๑๐๖๐๐)

- ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน ๑๗๓,๖๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยมีส่วนประกอบและคุณลักษณะ ดังนี้

- เครื่องควบคุมไมค์ประชุม จำนวน ๑ เครื่อง

- ไมค์ประธานไร้สาย ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ จำนวน ๑ ชุด

- ไมค์ผู้ร่วมประชุมไร้สาย ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ จำนวน ๒๐ ชุด

- เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด

- ตู้ลำโพง จำนวน ๔ ชุด

- สายลำโพง

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๔๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘

- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (๔๑๐๙๐๐)

- เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ประมาณ ๒๖ นิ้ว
- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
- ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ลิตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

- งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (๔๑๑๖๐๐) รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-/ มีช่องเชื่อมต่อ.....

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)

๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า ต่อ นาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)

การขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ระบุว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ	ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	หากที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้อภิปราย หรือสอบถาม การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง สาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ในเรื่องสาธารณภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนั้น จากที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาการเกิดสาธารณภัยทั้งทางด้านอัคคีภัย สาเหตุมาจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในครัวเรือน เช่น เตารีด กระทิกน้ำร้อน เนื่องจากเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร จึงทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้แจ้งเตือนให้ทุกท่านช่วยกันระมัดระวัง และช่วยแจ้งให้กับญาติพี่น้องของท่านด้วย หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านของเราด้วย และขอให้ทุกท่านนั้นช่วยกันสอดส่องดูแล ในส่วนของไฟฟ้าที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ทุกปี สาเหตุมาจากการจุดไฟเผา หรือว่าเกิดจากไฟป่าจากธรรมชาติ อาจจะมีการลุกลามเข้าไปบ้านเรือนของประชาชนที่ใกล้เคียงได้ หากท่านพบเห็นสามารถแจ้งเหตุมาได้ที่ อบต.ชะเนจื้อ สำหรับการแจกจ่ายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ที่บางหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำ ทาง อบต. ได้จัดแผนการแจกจ่ายให้ตามคำร้อง สำหรับงานที่เร่งด่วน อาทิเช่น งานศพ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน ทาง อบต.จะออกให้บริการให้ก่อน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เรื่อง สถานการณ์โควิด-๑๙

เลขานุการสภาฯ

ในเรื่องของสถานการณ์โควิด-๑๙ นั้นในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วในเรื่องของการติดเชื้อก็ยังมีระบาดอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะมีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเยอะมากช่วงนี้ส่วนมากนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีการฉีดวัคซีนไม่ครบหรือว่าจะเป็นผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลย ซึ่งโรคโควิด-๑๙ นั้น ถ้าเราทำการฉีดวัคซีนครบแล้ว หากติดเชื้อโควิด-๑๙ ก็จะลดความรุนแรงของอาการได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้น ถ้าติดเชื้อโควิด-๑๙ ก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรง ดังนั้นเราจะต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้บ่อยๆ จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันระมัดระวังด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานปีใหม่ปกากะญอ

นายปฏิภาณ อีณา
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ อบต. ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชิปาก่อ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมวันเด็กแล้ว จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมปีใหม่ปกากะญอขึ้น ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกำหนดการนั้นจะไปประชุมแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ เรื่อง การขุดสระน้ำ

นายสุชาติ ผาแสนถิ่น
รองปลัด อบต.
รก.ผอ.กองสาธารณสุข

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.
ทุกท่านในเรื่องของการขุดสระน้ำนั้น ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
จังหวัดตาก โดยขณะนี้สำนักงานที่ดินต้องการรายชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการขุดสระน้ำไว้ใน
ฤดูแล้งนี้ โดยเจ้าบ้านจะต้องออกค่าใช้จ่าย จำนวน ๒,๕๐๐ บาท ในส่วนที่เหลือนั้น
ทางสำนักงานที่ดินจะเป็นฝ่ายออกให้ ส่วนพื้นที่ที่จะทำการขุดสระนั้นจะต้องเป็นพื้นที่
ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ประสานมาว่ามีความต้องการ
ให้ส่งรายชื่อผู้ที่ต้องการขุดสระไปก่อน จำนวน ๔ ราย เพราะจะได้นำรายชื่อไปทดแทนราย
เดิมที่ได้สละสิทธิ์ ดังนั้น หากท่านใดมีความต้องการขอให้แจ้งมายังกระผมได้เลย เพื่อที่จะได้
แจ้งชื่อให้ทางสำนักงานที่ดินต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ เรื่อง การจัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน

นายสุชาติ ผาแสนถิ่น
รองปลัด อบต.
รก.ผอ.กองสาธารณสุข

การจัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา อบต.
ทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกบ้านนั้นช่วยกันทำถังขยะเปียกไว้ที่บ้านของตนเอง
สำหรับไว้ทิ้งขยะเปียกในครัวเรือนของตนเอง ส่วนจะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ไม่เป็นไรแต่ขอ
ความร่วมมือให้ทำไว้ก่อน ในการทำถังขยะเปียกนั้นก็ได้ยาก ไม่ต้องลงทุนไปซื้อถังใหม่
หรือว่าวางบ่อใหม่ โดยสามารถนำปื๊บหรือว่าถังเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาทำเป็นถังขยะเปียกได้
จึงขอแจ้งในที่ประชุมให้ทราบกันโดยทั่ว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ เรื่อง การออกบริการจัดเก็บภาษี

นายศุภพันธ์ นันสุ
ผอ.กองคลัง

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.
ทุกท่าน ตามที่เจ้าหน้าที่กองคลังได้ประสานขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
ได้สำรวจร้านค้าภายในหมู่บ้านของท่าน เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๖ กองคลัง
จะออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ค่าภาษีสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีร้านค้า สำหรับในช่วงนี้
จะยังไม่มีการเก็บจะต้องรอนโยบายจากทางรัฐบาลก่อนว่าจะมีการเพิ่มหรือว่าการลดหรือไม่
ประมาณเดือนเมษายนถ้ามีมาตรการการอะไรออกมานั้น กองคลังจะได้ออกไปให้บริการ
ต่อไป สำหรับผู้ที่มาติดต่อขอชำระภาษีในช่วงนี้ กองคลังยังไม่รับชำระให้ จึงขอแจ้งให้
ทุกท่านได้รับทราบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๖.๗ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม**

นายศุภพันธ์ นันสุ
ผอ.กองคลัง

ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองคลังขอรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ทราบดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านป่าไร่ ถึง หมู่ที่
๑๓ บ้านหนองหลวง ขณะนี้ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๘
ขณะนี้รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔
ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการให้ เพราะว่ายังไม่ได้ทำสัญญา เนื่องจากว่ามี การขอแก้ไขชื่อโครงการ
ไปที่จังหวัดอยู่ ขณะนี้จังหวัดยังไม่ได้มีการแก้ไขเพราะต้องรอให้แก้ไขตรงกันก่อนเพราะ
จะเป็นเหตุและผลในการตรวจเงินให้กับผู้รับเหมาในช่วงแก้ไขสัญญา

สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ได้ดำเนินการทำสัญญาไปแล้ว ดังนี้

- ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนุบอ หมู่ที่ ๑
- ๒. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกภายในหมู่บ้านนุบอ หมู่ที่ ๑
- ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔
- ๔. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔
- ๕. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖
- ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๘
- ๗. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๙
- ๘. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกหมู่ที่ ๑๑ บ้านจกปก ถึงบ้านห้วยนกแล
ตำบลพระธาตุ

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ ๑๒

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ ๑๒

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางหินคลุกภายในหมู่บ้านชิปาก่อ หมู่ที่ ๑๔

ส่วนหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้แจ้งนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการให้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ เรื่อง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนตำบลชะเนงจือ

น.ส.พิมพนา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
กองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ โดยขอให้ท่านได้
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนตำบลชะเนงจือ รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้นำแจกทุกท่านไปแล้วนั้น ในส่วนของโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้จัดส่งเอกสาร
ไปยังโรงเรียนแล้ว ในส่วนที่ขอความร่วมมือนั้น ขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน โดยใช้เสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหรือว่าเป็นการแจ้งต่อ หากเห็นว่า
คนไหนเหมาะสม สามารถที่จะส่งเข้ามาประกวดได้ กิจกรรมนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนตลาด
คนดอยฯ โดยจะมีการดำเนินการประกวดในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งในช่วงนี้
จะเป็นช่วงของการเปิดรับสมัครเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดังนั้นจึงขอความ
อนุเคราะห์ทุกท่านให้ช่วยประสานและช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๙ เรื่อง การสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุ

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ในเรื่องของการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุนั้น กองสวัสดิการสังคมได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สำรวจผู้สูงอายุที่จะต้องมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ขณะนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอมาอยู่สองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๖ กองสวัสดิการฯ
ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว และจะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบอีกครั้งต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๐ เรื่อง การสร้างบ้านให้กับผู้พิการ

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ในปีในส่วนของคุณยบริการคนพิการทั่วไป ได้เสนอขอรับสร้างบ้านให้ผู้พิการ
ทั้งหมดจำนวน ๕ หลัง ซึ่งขณะนี้ได้รับการติดต่อประสานงานมาแล้วว่า ดำเนินการได้ก่อน
จำนวน ๒ หลัง ดังนั้น ทางสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความพร้อม หรือว่ามีกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะดำเนินการปรับปรุงบ้านให้กับผู้พิการ ท่านสามารถที่จะเสนอมาได้เลย หากมีมากกว่านั้น
กองสวัสดิการฯ จะจัดตามลำดับและออกไปตรวจสอบให้เป็นลำดับต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๑ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้ไปติดตามผู้สูงอายุที่เกิดในปี
พ.ศ.๒๕๐๗ ที่จะมาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในตอนนี้ก็ยังมีผู้สูงอายุที่ค้างอยู่ที่ยังไม่ได้มา
แสดงตน คือ หมู่ที่ ๒ , ๖ และหมู่ที่ ๑๓ มีทั้งหมด ๓ หมู่ และส่วนรายชื่อใครนั้น
จะให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้ประสานไปยังหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการอีกครั้ง โดยจะมีรายชื่อ
ให้ท่านได้ไปติดตามกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้มาแสดงตนนั่นเอง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๒ เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น ตามที่ท่านได้รับรายละเอียดไปนั้นก็ให้ไป
เก็บเงินสมทบจากประชาชนในหมู่บ้านของท่านเอง สำหรับการส่งเงินนั้น หมู่บ้านไหน
ที่ยังไม่ได้นำส่ง ขอให้ส่งภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้าย เนื่องจาก
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทาง อบต. มีการจัดงานกีฬา อบต.ชนะเลิศ สपोर्टเดย์
ให้กับนักเรียนสังกัด อบต.ชนะเลิศ ซึ่งเกรงว่าไม่สะดวกในการรับเงิน และเก็บรักษาเงินได้
จึงขอเลื่อนเวลาจัดส่งภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายละเอียดท่านสามารถ
ประสานกับทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๓ เรื่อง การขับเคลื่อนของตลาดคนดอย

น.ส.พิมพนา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ขอความสนับสนุนของสมาชิกสภาฯทุกท่านในเรื่องของการสนับสนุนงานและเป็นกิจกรรมของการขับเคลื่อนงานของกองสวัสดิการสังคมในเรื่องของตลาดคนดอย ขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หรือว่าจะเป็นการบอกต่อกัน ก็ได้ให้มาเที่ยวตลาดคนดอย และร่วมชมกิจกรรมของทาง อบต. และมาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยให้มีการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการนี้ อบต. จะดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดปีงบประมาณ หากว่าถ้าประสบความสำเร็จหรือว่ามี การประเมินผ่านแล้วทาง อบต. อาจจะ มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ แต่ว่าใน ขณะนี้ยังเป็นหมู่บ้านนำร่องที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหม่องวาไปก่อน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๔ เรื่อง การจัดงานกีฬา อบต.ชะเนจื้อ สปอร์ตเดย์

น.ส.ธัญวรรณ ธารทองคีรี
ผอ.กองการศึกษา

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กองการศึกษาฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ชะเนจื้อ สปอร์ตเดย์ ซึ่งจะดำเนินการในวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดของอบต.ชะเนจื้อ ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะเนจื้อ บ้านแม่ระมาดน้อย บ้านห้วยปลากอง บ้านชิปาก่อ และบ้านหม่องวา สำหรับโรงเรียนมี จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา และโรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจเด็กนักเรียน ในส่วนของขบวนพาเหรดและพิธีเปิดนั้นจะเริ่มในเวลา ๐๗.๓๐น. เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๕ เรื่อง กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

น.ส.ธัญวรรณ ธารทองคีรี
ผอ.กองการศึกษา

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งในปีนีทางท่านนายกฯ ได้ให้ไปจัดงานที่หมู่บ้านชิปาก่อ หมู่ที่ ๑๔ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ นั้น ทาง อบต.ไม่ได้จัดกิจกรรมมาสองปีแล้ว ในการจัดงานวันเด็กนั้น จะมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดงานมากมายในปีนี้ก็เป็นที่แรกที่เราจะจัดรวม โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีเด็กนักเรียนประมาณ ๒๐๐ คน จึงขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านของท่าน ให้เด็กๆ ในพื้นที่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ และขอความอนุเคราะห์ของรางวัลพิเศษจากทุกท่าน เพื่อที่จะมอบให้เป็นรางวัลแก่เด็กนักเรียน ท่านใดสะดวกก็สามารถที่จะนำมามอบได้ที่กองการศึกษา ได้เลย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดชื่อของท่านเอาไว้ ส่วนถ้าท่านไหนต้องการที่จะสมทบพวกอาหาร เครื่องดื่มก็สามารถที่จะเข้ามาสมทบได้เลย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๖ เรื่อง การจัดงานปีใหม่ปกากะญอ

น.ส.ธัญวรรณ ธารทองศิริ
ผอ.กองการศึกษา

การจัดงานปีใหม่ปกากะญอ ตามที่ท่านนายก ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ซึ่งโครงการนี้ ได้จัดขึ้นทุกปี และเป็นงบประมาณของ อบจ.ตาก เป็นหลักกลุ่มเป้าหมาย มีจำนวน ๔ ตำบล คือ ตำบลชะเนงจือ ตำบลพระธาตุ ตำบลแม่ตั้น และตำบลสามหมื่น ซึ่งสี่ตำบลนี้ก็เวียนกัน เป็นเจ้าภาพในพื้นที่แล้วซึ่งงบประมาณของทางอบจ. ในการดำเนินการเผยแพร่วัฒนธรรม ของชาวปกากะญอให้คงอยู่สืบไป นี้คือวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดทั้งหมด จะมีการประชุมกันอีกครั้ง และในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ จะมีการประชุมกันอีกครั้ง เพื่อทราบ รายละเอียดที่ชัดเจน และจะได้นำมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งต่อไป กำหนดการเบื้องต้นนั้นได้กำหนดจัดในวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีเปิดและปิด ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๗ เรื่อง งบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

นายศุภมงคล วรยศ
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กองช่าง มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ตามที่ท่าน ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงไปนั้น ขณะนี้นั้น อบต.ชะเนงจือ มีโครงการที่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่จำนวนหลายแห่ง จากแหล่ง งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในส่วนของ งบเงินสะสม นั้นก็จะมีทั้งเก่าและใหม่แล้วที่ยังค้างๆ อยู่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งส่วนงบประมาณของ ที่จ่ายขาดเงินสะสมซึ่งผู้ว่าจ้างกำลังเข้าต่อนี้ก็จะมี หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒ และ หมู่ที่ ๑๔ ตอนนี้อย่างหมู่บ้านก็ได้ทำเสร็จแล้วเป็นบางหมู่ แต่ยังมีบางหมู่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ว่าบางหมู่บ้านที่มีถนนคอนกรีตที่สร้างในหมู่บ้านได้ ประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังด้วย ในเรื่องของการใช้เส้นทางบนถนน ส่วนหมู่ที่ ๓ บ้านพะละ ได้มีการแจ้งไปแล้วว่าให้นำป้ายโครงการไปติดด้วย เพราะว่าได้มีการรื้อเส้นทางการจราจร ถ้ามาใช้เส้นทางแล้วไม่ชินกับเส้นทางก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายได้

ส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น ได้ดำเนินการให้แก่ หมู่ที่ ๔, ๘, ๑๒ และหมู่ที่ ๓ แล้ว ซึ่งได้เข้าทำสัญญาแล้วของหมู่ที่ ๔, ๘ ส่วนของหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๓ นั้นยังไม่ได้เข้า ดำเนินการทำสัญญา ส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ของโรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ส่วนงบประมาณของ อบต.ชะเนงจือ จะใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมก็ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตามที่ได้มีการยื่นคำร้องเข้ามา จะมีหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๑ ที่ได้ขอจัดซื้อระบบ ท่อประปา ซึ่งขณะนี้ดูว่าหมู่บ้านไหนที่มีความเร่งด่วนหรือว่าที่มีความจำเป็นจริงๆ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ก่อน ส่วนของหมู่ที่ ๑๐ นั้น จะขึ้นไปสำรวจอีกทีเพราะว่า เป็นงานก่อสร้างต้องดูว่าน่าจะไต่ใหม่แล้ว ในส่วนโครงการที่แต่ละหมู่บ้านนั้นยื่นคำร้อง เขียนตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว หรือว่าในช่วงต้นปีของปีนี้ กระทบก็จะจัดลำดับให้ทุกท่าน ดูว่าท่านจะยังใช้งบประมาณตัวนี้อยู่ไหม เพราะว่างบประมาณตัวนี้มีอย่างจำกัดเราใช้ งบประมาณน้อย โดยจะจัดลำดับไว้ให้ว่าโครงการแต่ละหมู่บ้านนั้นที่ท่านได้เสนอมา ท่านยังต้องการอยู่อีกหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการความเดือดร้อนที่ท่านเขียนมาเป็นครั้งๆ ว่าโครงการที่ท่านเขียนมา สำหรับโครงการที่ท่านประชุมประชาคมและได้เสนอทาง อบต. มานั้นจะได้ตรวจสอบให้อีกครั้งต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๘ เรื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายวาโพ โสภณพนิดา
ส.อบต. ม.๕

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
กระผมนายวาโพ โสภณพนิดา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตสอบถามเรื่องอุปกรณ์กีฬา
ซึ่งกระผมและสมาชิกสภา อบต.อีกหลายหมู่บ้าน ได้รับการร้องขอจากราษฎรในหมู่บ้าน
ว่าปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่กระจายเข้ามาในตำบลชะเนง้อย ทำให้ประชาชนและ
เยาวชน รวมทั้งเด็กนักเรียนบางส่วนได้เริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อย จึงควรจัดหาอุปกรณ์กีฬา
เพื่อนำไปแจกจ่ายหรือมอบให้แต่ละหมู่บ้านได้ยืมไปใช้ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนและ
เด็กจะได้ออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
และทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านด้วย

นายปฏิภาณ อีณา
นายก อบต.

ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของอุปกรณ์กีฬานั้น ทางคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อย ได้มีแนวคิดที่จะจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้
ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านได้มีการออกกำลังกาย อันจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่า ควรจะจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทใด
ซึ่งจะทำเหมาะสมกับแต่ละหมู่บ้าน

นายกริสันย์ ไหมวงษ์
ส.อบต. ม.๖

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
กระผมนายกริสันย์ ไหมวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตเสนอว่า ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลชะเนง้อย ได้จัดอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้านได้เลือกตามต้องการและความเหมาะสม
ของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้วงเงินในการจัดซื้อของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ
เมื่อได้จัดซื้อแล้วให้แต่ละหมู่บ้านได้ทำหนังสือขอยืมไปใช้หรือมอบให้แล้วแต่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลชะเนง้อย จะดำเนินการ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา

(ลงชื่อ) จ.ส.ท. บรรจง ยะดอนใจ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(บรรจง ยะดอนใจ)
เลขานุการสภา อบต.ชะเนง้อย

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) นนทวัฒน์ จินโน ส.อบต. ม.๑๓
(นายนนทวัฒน์ จินโน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

-/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) นคร ชีवालก่อสกุล ส.อบต. ม.๑
(นายนคร ชีवालก่อสกุล)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พายุ ขวัญชัยสิงขร ส.อบต. ม.๑๔
(นายพายุ ขวัญชัยสิงขร)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ทร์พย์ พรหมเอื้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายตร์พย์ พรหมเอื้อย)
ประธานสภา อบต.ชะเนือ